

สรุปข้อหาหรือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทายาทผู้รับผลประโยชน์หรือผู้จัดการมรดก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ขอความร่วมมือจากสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นผู้รับบำเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ ที่ได้จากการเสียชีวิตของ นาย ป. ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันการกั๊ยเงินเพื่อเป็นทุนในการ ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมไว้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินคดีกับทายาทผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้จัดการมรดกแทนนาย ป. พร้อมขอให้ส่งเอกสารการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวและรับรองสำเนาเพื่อกรมฯ จะได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สำนักบริหารกลางจึงขอหารือว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวให้กรมฯ โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลสามารถกระทำได้หรือไม่

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. กรณีที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ ขอทราบว่ามีผู้ใดเป็นผู้รับบำเหน็จตกทอด และเงินอื่นๆ ที่ได้ จากการเสียชีวิตของนาย ป. นั้น เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมิใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามนัยมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับศูนย์ฯ ต้องการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อดำเนินคดีกับทายาทผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้จัดการมรดกแทนนาย ป. สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานจึงสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้

๒. กรณีเอกสารการรับ - จ่ายเงินตามที่หารือ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีแต่เพียงแบบขอรับบำเหน็จพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตายของข้าราชการ ที่ใช้ยื่นเพื่อแสดง ความจำนงขอรับผลประโยชน์จากกรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานปลัดฯ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการ ที่ถึงแก่ความตายเป็นผู้รับเรื่องจากทายาทผู้รับผลประโยชน์ และส่งเรื่องคำขอรับบำเหน็จฯ ให้กรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ และจัดเก็บเฉพาะสำเนาคำขอรับบำเหน็จฯ ไว้เท่านั้น ดังนั้น เอกสารการรับ - จ่ายเงิน ตามที่หารือ จึงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกรมบัญชีกลางในฐานะผู้จ่ายเงิน และทายาทผู้รับ ผลประโยชน์ของนาย ป. ในฐานะผู้รับเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าจะอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ กรมบัญชีกลาง และไม่ใช่เป็นเอกสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสมควรแจ้งให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ ขอข้อมูลดังกล่าวจาก กรมบัญชีกลางโดยตรงต่อไป